

Số: /BC-BCĐ

Vạn Thủy, ngày tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 6 tháng đầu năm phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Văn bản số 132/BCĐ ngày 06/6/2024 của Ban chỉ đạo công tác gia đình của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Bắc Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

Ban chỉ đạo công tác gia đình xã Vạn Thủy báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

##### 1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên Ban chỉ đạo công tác gia đình xã đã chủ động xây dựng văn bản thực hiện cũng như tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hoá, văn nghệ, tọa đàm giúp nhân dân hiểu biết hơn về vị trí vai trò của gia đình, để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và nuôi con tốt, dạy con ngoan.

Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm từng thành viên gắn với từng địa bàn phụ trách từng thôn trên địa bàn toàn xã, giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, duy trì xây dựng gia đình “3 sạch” gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã.

Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo đã ban hành 03 kế hoạch: Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/3/2024 triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/3/2024 triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn xã; Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 14/5/2024 triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình xã Vạn Thủy.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng BCĐ, các thành viên luôn chia sẻ những khó khăn cũng như cách xử lý các tình huống đã gặp trong thôn phụ trách để cùng nhau trao đổi trong các buổi họp của BCĐ xã.

##### 2. Kinh phí hoạt động về công tác gia đình

Phụ trách công tác gia đình cấp xã, thôn chủ yếu làm kiêm nhiệm. không có kinh phí hỗ trợ.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Hoạt động tuyên truyền**

Ban chỉ đạo công tác gia đình luôn tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tham gia thực hiện đầy đủ các buổi họp, sinh hoạt ở cộng đồng, duy trì gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người cùng nhau phát triển kinh tế XĐGN, xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ văn minh. Thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; trên trang thông tin điện tử; thông qua các hội nghị, cuộc họp thôn...; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày lễ được 04 buổi với 1.500 lượt người nghe.

Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về việc thực hiện tốt luật hôn nhân gia đình và luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, luật bình đẳng giới trên địa bàn toàn xã.

Trú trọng quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, hội viên hội phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại cộng đồng, khu dân cư,

Thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin những kiến thức liên quan đến công tác gia đình cho cán bộ công chức xã những nội dung liên quan đến gia đình qua các buổi sinh hoạt Công đoàn.

Triển khai tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh*” và đăng ký danh hiệu GDVH năm 2025, bình xét gia đình văn hoá năm 2024; triển khai thực hiện thi đua thực hành tiết kiệm với chủ đề “*Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững*” trong các hộ gia đình thăm hỏi động viên kịp thời gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

### **2. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ**

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác gia đình do cấp trên tổ chức.

### **3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm**

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép, sinh hoạt của các tổ chức Hội về phòng chống bạo lực gia đình nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Hưởng ứng tháng hành động "Phòng, chống bạo lực gia đình" từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3),

- Ban hành quyết định tặng Giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu GDVH văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục năm 2024 cho cho các hộ gia đình, dự kiến sẽ trao

Giấy khen vào dịp 18/11/2023(Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc) tại các điểm thôn.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình.

#### **4. Hoạt động của các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam.**

Các nội dung tuyên truyền thường xuyên được lồng ghép với các buổi sinh hoạt, phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động, như: Nuôi con khỏe, dạy con ngoan; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; gia đình, dòng họ hiếu học; gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Đặc biệt là phong trào *“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa - Khu dân cư văn hóa.

Nhìn một cách tổng thể, những mô hình này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giúp cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giáo dục các thành viên về vị trí, vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình; kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình; mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với giáo dục về bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, xóa đói giảm nghèo đến các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã góp phần tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình. Từ đó đã loại bỏ những tư tưởng lệch lạc về đạo đức, lối sống của các thành viên trong gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với việc giữ gìn các giá trị đạo đức, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trên địa bàn xã duy trì và thành lập câu lạc bộ, tổ truyền thông của các thôn gồm. Hoạt động của các CLB đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

#### **5. Công tác hòa giải mâu thuẫn, trợ giúp pháp lý**

Tổ hòa giải cấp thôn có trách nhiệm giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Tư vấn pháp luật khi có bạo lực gia đình xảy ra.

#### **6. Thực trạng bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xử lý vi phạm**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xã không có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra, duy trì vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt bình đẳng giới, vợ cùng nhau có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan.....dân trí ngày một hiểu biết hơn, không còn tình trạng đánh đập, lăng mạ giữa vợ và chồng...

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ từ xã đến thôn, công tác phòng chống bạo lực gia đình có bước phát triển mạnh mẽ, nhân dân trên địa bàn xã luôn tôn trọng phát huy bản sắc văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn bản góp phần giảm bớt tình trạng bạo lực gia đình.

Tổng hợp các số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Có biểu Báo cáo gửi kèm*)

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Mặt được**

Trong 6 tháng đầu năm 2024 không xảy ra vụ bạo lực gia đình, duy trì vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt bình đẳng giới, vợ chồng cùng nhau có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có con em lâm vào tình trạng tệ nạn xã hội, cờ bạc, số đề, sinh đẻ có kế hoạch,... công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn xã đã có bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, hàng năm tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa đều được duy trì (Năm 2023 có 336 hộ đạt danh hiệu GĐVH đạt 91,06%; 264 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 71,54%, 03/04 thôn đạt danh hiệu Khu dân cư Văn hóa đạt 75%; các gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hòa thuận sống hạnh phúc, bình đẳng).

#### **2. Thuận lợi**

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành nên công tác tuyên truyền về lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã thường xuyên được trú trọng, nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tương đối tốt.

#### **3. Khó khăn**

- Hệ thống đài truyền thanh xã đã được tiếp được sóng nhưng do mạng không ổn định và tại điểm loa các thôn cũng không tiếp được sóng nên bà con nhân dân đôi lúc không tiếp cận được nguồn thông tin từ đài truyền thanh, nhận thức của một số bộ phận nhân dân về lĩnh vực bạo lực gia đình còn hạn chế, nên cũng khó khăn trong việc tuyên truyền đến người dân.

#### **3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém**

Các thôn chủ yếu tuyên truyền qua cuộc họp, sinh hoạt thôn, tổ chức hội, hệ thống Loa truyền thanh đôi lúc tiếp sóng không được ổn định nên ảnh hưởng đến thông tin tuyên truyền.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ.**

**1.** Tiếp tục Thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình cũng như bản hương ước, quy ước của thôn đã quy định hạn chế tối đa tình trạng bạo lực gia đình xảy ra.

**2.** Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân về lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.

Chú trọng quan tâm ban chỉ đạo công tác gia đình, các thành viên phụ trách các thôn được tham gia các lớp tập huấn, tạo điều kiện về mọi mặt cho ban chỉ đạo hoạt động thường xuyên hiệu quả xuyên suốt.

**3.** Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nam, nữ bình đẳng như nhau, có quyền như nhau, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình xảy ra, gắn với việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn bản mình để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và ngăn chặn đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn.

Đẩy mạnh cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh*” trong giai đoạn mới, trên cơ sở bổ sung nội dung gắn với tiêu chí xây dựng “*Nông thôn mới*” trên địa bàn xã ngày một phát triển hơn.

Hàng năm tiến hành các bước bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, gia đình gương mẫu không có bạo lực gia đình xảy ra.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 6 tháng đầu năm, Phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban chỉ đạo công tác gia đình xã Vạn Thủy./.

***Nơi nhận:***

- Phòng VH&TT huyện (B/c);
  - Chủ tịch, PCT UBND xã;
  - BCD công tác gia đình xã;
- Lưu: VP, VHXX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND  
Luu Văn Hữu**

